

# ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสหวิทยาการ

วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2567

วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาณิสรา วิชูปพงษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์



วิทยาลัยสหวิทยาการ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา วิชูปพงษ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของท่านอาจารย์ที่ทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ความรู้และการพัฒนาทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของท่านอาจารย์ไปด้วยกัน

# ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสหวิทยาการ

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2567

วิทยาลัยสหวิทยาการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม: อนาคตของการบูรณาการและเชื่อมต่อระหว่างจีน-ไทย” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง



เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567 วิทยาลัยสหวิทยาการ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม: อนาคตของการบูรณาการและเชื่อมต่อระหว่างจีน-ไทย” ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ต่ง หง เจีย วิทยากรพิเศษ จากมหาวิทยาลัยซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเทียนกรเมธ คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งด้านภาษาศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้น

การประชุมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 90 ปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และครบรอบ 25 ปีของวิทยาลัยสหวิทยาการ

การเสวนาเชิงลึกในครั้งนี้ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ผู้มีเชี่ยวชาญข้ามสาขา อีกทั้งยังวางรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาองค์ความรู้และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในอนาคต

วิทยาลัยสหวิทยาการจะยังคงมุ่งมั่นเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรมในสาขาวิชาซึ่งบูรณาการหลากหลายศาสตร์อย่างต่อเนื่องและมั่นคงต่อไป

# ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยสหวิทยาการ

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567

**วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ และการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งประเทศไทย (Interdisciplinary Studies Consortium of Thailand)**



วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือ และการจัดตั้งเครือข่ายสหวิทยาการแห่งประเทศไทย (Interdisciplinary Studies Consortium of Thailand)

โดยมี 7 สถาบันชั้นนำร่วมสร้างความร่วมมือเพื่อนาคตในครั้งนี้ ได้แก่

1. วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. คณะสหวิทยาการและการประกอบการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
3. คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. คณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประชุมในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญในการวางรากฐานสำหรับความร่วมมือในอนาคต ทั้งในด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนสหวิทยาการให้ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราขอขอบคุณทุกสถาบันที่เข้าร่วมประชุมและแบ่งปันความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ และตั้งตารอที่จะได้ร่วมมือกับทุกสถาบันในอนาคต เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในวงการสหวิทยาการไปด้วยกัน